



โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว

ด่วนที่สุด

ที่ สก (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๑๑๑๒

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว / ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึงผู้รับปฏิบัติ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว/รองผู้อำนวยการจังหวัด, นายอำเภอ ทุกอำเภอ/
ผู้อำนวยการอำเภอ, ผู้อำนวยการท้องถิ่น ทุกแห่ง, ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร), ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว
และหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว, ผู้จัดการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอำเภออรัญประเทศ, ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานคร

ผู้รับทราบ รอง ผวจ.สก.(๑)(๒), ปจ.สก., ผบก.ภ.จว.สระแก้ว, ผบ.มทบ.๑๙, ผบ.กก.บูรพา,
รอง ผอ.รมน.จังหวัด.สก.(ท.), ผบ.ร.๑๒ รอ, ผบ.กรม ทพ.๑๒, ผบ.กรม ทพ.๑๓, ผบ.นพค.๑๒
สนภ.๑ นทพ., ผกก.ตชด.๑๒, ผบ.ร.๑๒ พัน ๓ รอ., ผบ.ร.๑๒ พัน ๑ รอ., ผบ.ร.๑๒ พัน ๒ รอ.

ข้อความ

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอบก.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศ
และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ ๒ (๖๑/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๗.๐๐ น. แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลง
มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนจัดทำให้จะมีพายุฤดูร้อน
เกิดขึ้นในระยะแรก โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่า
เกิดขึ้นได้ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง
และลมกระโชกแรง ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจ
สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน และผลิตผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้ กอบก.อ.
ทุกแห่ง กอบก. อปท. ทุกแห่ง และหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้ทราบ และเตรียมการป้องกันภัย ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง
ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้าง และป้ายโฆษณา
ที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับ
ความเสียหายด้วย

๒. ให้อำเภอแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร
ตำรวจ การไฟฟ้า ประปา หมวดทางหลวง หมวดทางหลวงชนบท เกษตรอำเภอ อาสาสมัคร องค์กรการกุศล ฯลฯ ในพื้นที่
ให้ทำการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ บูรณาการ
เตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล และกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน อำนาจความสะดว
และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

/๓. กรณีมีเหตุด่วนสาธารณภัย...

๓. กรณีมีเหตุด่วนสาธารณภัย ให้แจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สระแก้ว โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๔๒ ๕๕๗๕-๖
โทรสารหมายเลข ๐ ๓๗๔๒ ๕๕๐๒ หรือสายด่วน ๑๗๘๔ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อประสานให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้ทันที โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก (กปภจ)๐๐๒๑/ว ๐๕๕๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



(นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ผู้อำนวยการจังหวัด

